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Nú styttist í jól og áramót en þá leiðir maður oft 
hugann að liðnu ári, öllu því sem drifið hefur á 
dagana og hvað maður er þakklátur fyrir. Það sem 
er efst í huga mínum þegar ég hugsa um árið sem 
er að líða er fyrst og fremst þakklæti og kærleikur. 
Það var hreint ótrúlegt hvað þið Hornfirðingar 
þjöppuðuð ykkur að baki Ægis á árinu og sýnduð 
honum og okkur ótrúlegan hlýhug  og samkennd.  
Leitt er geta ekki þakkað öllum persónulega fyrir 
og því ákvað ég að skrifa örlítið þakkarbréf til allra 
sem hafa stutt okkur á einhvern hátt, hvort sem 
það er með fjárstuðningi, hlýjum hugsunum eða 
bara litlum hlutum eins og að spyrja hvernig gangi 
og hvernig Ægir hafi það.  Þið Hornfirðingar eruð 
yndislegt og hjartahlýtt fólk og á svona erfiðum 
tímum finnur maður hvað það er gott að búa í 
svona litlu samfélagi eins og okkar þar sem náunga 
kærleikurinn og samkenndin er ríkjandi. Eins og 
einhver sagði við mig „ þú átt hann Ægi ekki ein 
Hulda mín“ Það er svo sannarlega rétt því ég veit 
að margir hugsa hlýtt til hans Ægis okkar og mikið 
er hann heppinn að eiga svona marga góða að. Af 
því að margir hafa verið að spyrja mig um hvernig 
gangi þá er það að frétta af lyfjamálunum að við 
erum eiginlega í biðstöðu núna þar sem mögulegt 
er að lyfið sem við höfum verið að berjast fyrir verði  
samþykkt í Evrópu nú um áramótin. Þá er víst 
auðveldara fyrir okkur að fá aðgengi að því hér á 
Íslandi og vonandi fengi Ægir lyfið sem fyrst á nýju 
ári.  Þá kemur styrktarsjóðurinn sem stofnaður 
var fyrir Ægi sér vel en í hann hafa safnast um 14 
milljónir og við gætum nýtt hann til að byrja að 
kaupa lyfið þar til við fáum greiðsluþátttöku hér 
heima því það gæti tekið tíma. Eins og þið eflaust 

vitið þá vinnur tíminn ekki með okkur og það væri 
dýrmætt að geta byrjað með Ægi einhverjum 
mánuðum fyrr á lyfinu ef greiðsluþátttaka fæst 
ekki strax. Við þurfum samt að hafa áætlun ef 
þetta bregst og við höfum annan kost en það er að 
koma Ægi í klínískar tilraunir sem munu hefjast á 
næsta ári. Helsti ókosturinn við það er að þá eru 
helmingslíkur á að Ægir lendi í lyfleysuhópi en í 
svona tilraunum er alltaf lyfleysu hópur sem fær 
ekki lyfið í vissan tíma. Mér skilst að það  geti verið 
allt að 1 og ½ ári sem er ansi langur tími.  Kosturinn 
við tilraunirnar er  hins vegar sá að lyfið sem þar 
er notað er mun öflugara og myndi þýða gerbreytt 
líf fyrir Ægi, einnig myndum við þá fá lyfið, eftir 
að tilraunum lýkur, ókeypis þar til það kemur á 
markað. Ef þetta verður leiðin sem við förum þá 
þurfum við að flytja út með Ægi og þá getum við 
einnig nýtt sjóðinn í það. Það eru engar auðveldar 
ákvarðanir í þessu og við erum bara að reyna að 
gera okkar besta og velja rétt fyrir Ægi. Ég hef 
einnig verið í góðu sambandi við lyfjafyrirtæki úti í 
Bandaríkjunum en þeir hafa reynt að gera allt til að 
hjálpa mér og m.a. komið mér í samband við spítala 
þar sem nú er búið að setja Ægi á biðlista yfir drengi 
sem gætu komið til greina í genameðferð. Ef Ægir 
kæmist í það myndi það jafnvel geta þýtt lækningju 
fyrir hann en nú er ég komin fram úr sjálfri mér því 
þetta eru mjög ný vísindi og margir óvissuþættir 
ennþá en fyrstu niðurstöður rannsókna lofa mjög 
góðu. Verst er hvað allt tekur langan tíma og 
einhvern veginn finnst mér við alltaf vera að bíða 
en það er samt gott að hafa vonina og í hana held 
ég  fast.   Ég vil þakka öllum innilega fyrir sem 
hafa stutt okkur í þessari baráttu, þið vitið ekki hve 

dýrmætt er að fá svona mikinn stuðning og hlýhug 
en það gefur okkur sannarlega kraft til að halda 
áfram að berjast fyrir Ægi. Að lokum langar mig 
að senda ykkur innilegar jólakveðjur og óska ykkur 
farsældar og hamingju á komandi ári. Megi jólin 
verða ykkur friðsæl og góð.

Við fjörðinn fagra hlýju finn
Þakkir vil ég færa
Öllum sem studdu Ægi minn
Sendu okkur vonina kæra

Kærleiks og jólakveðjur fyrir hönd Ægis Þórs og 
fjölskyldunnar

Hulda Björk

Kæru Hornfirðingar nær og fjær

Mynd: Sigurður Guðmundsson

Næsta tölublað kemur út þann 10. janúar 2019



2 EystrahornFimmtudagurinn 20. desember 2018

Svalbarð 5 • Sími: 848-3933

Útgefandi: ........... HLS ehf.

Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður: . Tjörvi Óskarsson
Netfang:  ............. tjorvi@eystrahorn.is
Prófarkalestur .... Guðlaug Hestnes
Umbrot:  ............. Tjörvi Óskarsson
Prentun:  ............. Litlaprent

ISSN 1670-4126

FÉLAGSSTARF 
FÉLAGS ELDRI HORNFIRÐINGA

Spilað verður um HORNAFJARÐAR
MEISTARANN í HORNAFJARÐARMANNA 
sunnudaginn 30. desember í Nýheimum  
kl. 15:00. 
Hver verður Hornafjarðarmeistari ?
Allir velkomnir

Hafnarkirkja
Þorláksmessa kl. 17-18
Opið hús
Heitt á könnunni
Jörg Sondermann spilar.
Helgistund með tendrun 
friðarkerta kl. 17:00 
Minnum á barnastundina í 
Hafnarkirkju á aðfangadag 
 kl. 13:00
Sjá nánar á Facebook og  
www.hafnarkirkja.is

Allir velkomnir

H A F N A R K I R K J A
1 9 6 6    2 0 1 6

Vildaráskrift
Nýir vildaráskrifendur 
velkomnir í hópinn.

HLS ehf. 
Rnr. 0537-14-409068 

Kt. 500210-2490

Sendi mínar bestu jóla- og nýársóskir  
og þakka liðin ár.

Friðrik B. Friðriksson,  
Hraunkoti

Sendum Hornfirðingum okkar 
bestu jóla-og nýárskveðjur með 

þökk fyrir liðin ár
Snorri og Heiða Dís

Kæru ættingjar og vinir. 
Bestu jóla- og nýárskveðjur. 

 Þökkum liðin ár. 
Ragnar og Inga

Akurnesi

Sendi vinum og vandamönnum 
innilegar jóla og nýárskveðjur 

með þökk fyrir liðin ár.

Sigrún Sæmundsdóttir
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Í lok nóvember lauk þremur námskeiðum í íslensku og einu 
námskeiði í símenntun fatlaðs fólks sem Fræðslunetið hefur 
staðið fyrir í haust á Höfn. 
Fjórir luku myndlistarnámskeiði í símenntun fatlaðs fólks sem 
Elísabet Þorsteinsdóttir kenndi en í þetta skiptið var tekin fyrir 
vatnslitun og kennt var yfir sex vikna tímabil. Að síðasta tíma 
loknum var farið upp í dagvist, sett upp myndlistasýning og 
boðið upp á kaffi og kökur.
Tveir hópar luku Íslensku 1, annars vegar níu manna hópur 
í Öræfum sem Magnhildur Björk Gísladóttir kenndi og hins 
vegar 39 manna hópur á Höfn sem Hlíf Gylfadóttir kenndi. 
Aldrei áður hafa svo margir lokið Íslensku 1 á einni önn hér 
í sveitarfélaginu. Níu luku Íslensku 3 sem Hlíf Gylfadóttir sá 
einnig um að kenna og lítur út fyrir að boðið verður upp á 
Íslensku 2 og 4 eftir áramót, þar sem flestir stefna á að halda 
áfram að læra málið okkar. 
Auk þessara námskeiða eru sex nemendur á Höfn í brúarnámi 
til starfsréttinda hjá Fræðslunetinu, fjórir á félagsliðabrú og 
tveir á leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú sem hófst nú í 
haust og lýkur vorið 2020. 
Fræðslunetið hefur einnig staðið að greiningu fræðsluþarfa hjá 
fyrirtækjum og skipulagt og haldið utan um fyrirtækjanámskeið 
á svæðinu.  Þá hafa nokkur ferðaþjónustufyrirtæki  gert 
samninga við Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og Fræðslunetið 
um fræðslu næstu misserin.
13. desember síðastliðinn lauk náminu Grunnnámskeið fyrir 
fiskvinnslufólk sem Skinney-Þinganes hélt fyrir starfsfólk 
sitt og 23 sátu. Námskeiðið er 48 klukkustundir og var kennt 
yfir sex daga. Þar var farið í ýmsa námsþætti sem tengjast 
fiskvinnslu, samskiptum á vinnustað og í skyndihjálp svo 
eitthvað sé nefnt.

www.asa.is

Okkar bestu óskir 
um gleðileg jól, gott 

og farsælt 
komandi ár.

Annarlok Fræðslunetsins

Íslenska 1 - Hafnarhópur
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Kæru ættingjar og vinir.  
Bestu óskir um gleðileg 
jól og farsælt nýtt ár, 

þökkum liðið ár.

Ása og Gunnar

Gleðilega hátíð ! 
Boldog karácsonyt  !

Óskum ættingjum, viðskiptafólki  og lesendum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls árs.

Jón Gunnar og Zsuzsanna 
Budapest

Bestu jóla og nýárs óskir til  
frændfólks og vina

þökkum liðnar stundir  
hátíðar kveðjur

Bogga og Mummi 

Sendi  sýslubúum hugheilar jóla- og 
nýárskveðjur. Með þökk fyrir viðskiptin á 

árinu sem er að líða

Dr.med vet.  
Janine Arens dýralæknir

Sendum frændfólki og vinum bestu óskir um 
gleðileg jól  og farsæld á komandi ári.   

Þökkum liðnu árin.

Halldóra og Gísli,  
Kirkjubraut 28

Óska öllum vinum og vandamönnum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þakka öll liðnu árin.

Halla Bjarnadóttir

Kæru vinir og ættingjar.
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Jólakveðjur
Gréta og Sverrir.

Kæru ættingjar og vinir.
 Sendum okkar bestu jóla- og nýársóskir

 með þökk fyrir árið sem er að líða.
 Sigurður og Jóhanna, Stórulág.

Óska öllum mínum viðskiptavinum
Gleðilegra jóla, hamingju og kærleiks á nýju ári.

Með þökk fyrir viðskiptin á líðandi ári.

Birna Sóley Hársnyrtistofan FLIKK

Kæru ættingjar og vinir.Við 
sendum ykkur öllum innilegar 

jóla-og nýárskveðjur með 
þökkum fyrir árið sem er að líða

Bjarney Pálína og Sævar 
Kristinn Miðskeri 2

Félag eldri Hornfirðinga 
óskar félögum sínum og 
velunnurum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári ! 

Hittumst hress ! 

Óskum Hornfirðingum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári. Með þökk fyrir 

viðskiptin á árinu sem er að líða

Jóna Margrét, Ellý María og Sigrún Gylfa
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Sendum íbúum í Ríki Vatnajökuls  
bestu jóla- og nýárskveðjur. 

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár.

Með þökk fyrir viðskiptin á árinu  
sem er að líða

Íbúðafélag Hornafjarðar sem stofnað er að frumkvæði Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar tók við fyrstu íbúðunum sem byggðar eru skv. nýjum 
lögum um almennar íbúðir þann 14. desember. Sveitarfélagið 
Hornafjörður ásamt ríkinu lagði til stofnframlag sem nýtt var til 
byggingu á leiguíbúðum. Íbúðafélag Hornafjarðar hefur samið við 
Sveitarfélagið Hornafjörð um að sjá um úthlutun og umsjón með 
íbúðunum. Þetta eru fyrstu íbúðirnar sem byggðar eru og úthlutað 
verður á grunni laga um almennar leiguíbúðir.
Þann 14. desember afhenti byggingarverktakinn Mikael ehf. 
Íbúðafélagi Hornafjarðar hses  húsnæðið sem í eru fimm íbúðir 
sem hafa verið í byggingu undanfarna mánuði. Árið 2016 auglýsti 
Íbúðalánasjóður eftir umsóknum um stofnframlag ríkisins til 
byggingar eða kaupa á almennum íbúðum skv. lögum um almennar 
íbúðir og Íbúðafélag Hornafjarðar hses sótti um stofnframlag og fékk 
úthlutað.
Markmið laganna er að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og 
einstaklinga sem eru undir tekju- og eignamörkum við upphaf leigu, 
með því að auka aðgengi á öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði og 
stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu 
leigjenda. Stofnframlög sveitarfélagsins er 16% og stofnframlag 
ríkisins 22% af stofnvirði vegna byggingar á þessum íbúðum.

Kæru ættingjar og vinir.
Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi 

ár með þökk fyrir liðin ár.
Jólakveðjur.

Ásbjörn og Vigga

Ég óska viðskiptavinum mínum og 
samstarfsaðilum nær og fjær gleðilegrar hátíðar 
og farsældar á komandi ári með þökkum fyrir 

samstarfið á árinu sem er að líða. 
 Jólakveðjur 

Jóna Benný Kristjánsdóttir 
lögmaður

Medial ehf. 

Við sendum ættingjum okkar og 
vinum bestu óskir um gleðilega 
jólahátíð og farsælt komandi ár. 
Með þakklæti fyrir vináttu liðinna ára. 

Ragnhildur Jónsdóttir og  
Grétar Vilbergsson 

Austurbraut 20. 

Á myndinni eru frá hægri: Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri, Gunnar 
Gunnlaugsson eigandi Mikael ehf., Styrgerður H. Jóhannsdóttir eigandi 

Mikael ehf., Björn Ingi Jónsson framkvæmdastjóri Íbúðafélags Hornafjarðar 
hses, Bryndís Hólmarsdóttir stjórnarmaður í Íbúðafélagi Hornafjarðar hses, 

Gunnhildur Imsland stjórnarmaður í Íbúðafélagi Hornafjarðar hses.

Íbúðafélag Hornafjarðar hses 
tekur við nýjum íbúðum

Óskum viðskiptavinum okkar  
sem og öllum Austur-Skaftfellingum  

gleðilegra jóla og farsæls nýs árs.   
Með þökk fyrir viðskiptin á árinu.

H. Christensen ehf.

Sendum íbúum Sveitarfélags 
Hornafjarðar bestu jóla- og nýárskveðjur. 

Sendum öllum kærar jólakveðjur og óskir um 
farsælt komandi ár,  

með þökk fyrir það gamla

Hjálmar, Matta og börn



6 EystrahornFimmtudagurinn 20. desember 2018

Umhverfis Suðurland hefur 
á undanförnum mánuðum 
deilt hugvekjum um hvernig 
má huga betur að náttúrunni 
með daglegum gjörðum. 
Umhverfis Suðurland er 
áhersluverkefni og sameiginlegt 
átak sveitarfélaganna fimmtán 
á Suðurlandi með Samtökum 
sunnlenskra sveitarfélaga. Það 
gengur út á öflugt árvekniátak 
með íbúum Suðurland sem 
hvattir eru til öflugri flokkunar 
og endurvinnslu en ekki síður 
nýtni og ábyrgri neyslu. 
Umhverfisvæn jól eru á allra færi 
en þau snúa að meðvitund um 
áhrif neyslunnar og takmörkun hennar. Hvað er það sem sem skiptir 
okkur mestu máli og hvernig má halda jól með sem bestum hætti fyrir 
umhverfið og okkur öll. Yfir jólahátíðina skulum við njóta sem mest 
og hugsa út í neyslu okkar. Takmörkum matarsóun með því að elda 
hæfilegt magn og klára alla afganga. Munum einnig að flokka allan 
þann fjölda umbúða sem koma inn á heimilið á þessum tíma. 
Á nýju ári munum við halda áfram að læra á umhverfisvænni og grænni 
lífstíl og fáum meðal annars að fylgjast með áramótaheiti Árna Geirs 
Hilmarssonar handboltakappa sem ætlar að verða umhverfisvænni á 
nýju ári. Fylgist með og takið þátt á umhverfissudurland.is 

Hótel Höfn
Víkurbraut 20
780 Höfn í Hornafirði
Móttaka: 478 1240
Pöntunarsími Ósinn: 478 2200

R E S T A U R A N T - P I Z Z E R I A

www.osinn.is
Pantaðu pizzu beint úr síma eða tölvu
Tvær 16" pizzur
með 3 áleggjum, 2L af gosi og stór 
skammtur af brauðstöngum með sósu.

kr. 5.450

Ein 16" pizza
með 3 áleggjum, 2L af gosi og stór 
skammtur af brauðstöngum með sósu. 

kr. 4.090

Opnunartími
um hátíðirnar:

Opið alla daga frá
kl. 17:00 - 22:00 

Nýr matseðill með fullt af nýjum pizzum
Tokyo, Pepperoni Special, Barbeque, Mexico, Honolulu ofl.

Opið alla hátíðisdaga 
um jól og áramót

Engin heimsending á 
rauðum dögum nema 
nýársdag.

Opnum í dag nýja heima- og pöntunarsíðu fyrir veitingar

Sendi vinum og vandamönnum
hugheilar jólakveðjur 

með þökk fyrir liðin ár.

Kolbrún Benediktsdóttir.

Kæru vinir 
Bestu jóla og nýársóskir,

þökkum liðin ár.

kærar kveðjur
Vignir og Ragna

Starfsfólk  Íslenska Gámafélagsins  sendir 
Hornfirðingum nær og fjær 

innilegar jóla og áramóta kveðjur með þökk 
fyrir samstarfið á liðnu ári.

Gleðileg jól  
Umhverfis Suðurland
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Einn af föstu liðunum í starfsemi 
Félags eldri Hornfirðinga er 
Jólasamveran sem hefur verið 
haldin á aðventunni flest ef ekki 
öll þau 36 ár sem félagið hefur 
verið til.
Jólasamveran í ár fór fram 
sunnudaginn 9. desember í Ekru 
og var salurinn nærri fullsetinn. 
Segja má að kökuhlaðborðið 
svignaði undan kræsingunum 
sem fjórar félagskonur töfruðu 
fram og ber að þakka þeim 
sérstaklega.
Dagskráin var með nokkuð 
hefðbundnum hætti. Að loknu 
ávarpi formanns Hauks Helga 
Þorvaldssonar flutti Guðný 
Helga Örvar fallega hugvekju 
sem innihélt minningar frá 
æskujólum hennar og einnig 
lagt út af jólaguðspjallinu. 
Lesin var jólafrásögn eftir Lilju 
Aradóttur sem hún nefndi „Jól 
fyrir 86 árum“ og lýstu jólum 
heima hjá henni á Borg þegar 
hún var 10 ára. Lilja hlaut einnig 
konfektkassann sem Nettó hefur 
gefið félaginu í nokkur ár og 
afhentur er elsta þátttakandanum 
sem mætir á samveruna, en Lilja 
er 96 ára. Tvær aðrar konur sem 
þarna voru koma fast á eftir Lilju 

í aldri, þær Elínborg Pálsdóttir 
og Ingibjörg Zophoníasdóttir, 
báðar 95 ára.
Guðlaug Hestnes mætti 
með nokkra nemendur úr 
Tónskólanum sem skemmtu 
gestum við góðar undirtektir. 
Vert er að þakka virkilega vel 
fyrir þeirra framlag. Guðlaug 
stjórnaði einnig fjöldasöng. 
Guðlaug er líka stjórnandi kórs 
eldri borgara Gleðigjafa.
Veislustjórinn, Lúcía 
Óskarsdóttir, stjórnaði 
dagskránni af alkunnri röggsemi.
Sú nýung var nú tekin upp að 
Ekrubandið lék nokkur jólalög 
meðan gestir voru að koma sér 
fyrir í salnum. Ekrubandið er 
sex manna „hljómsveit hússins“. 
Áreiðanlega ekki algengt að 
eldriborgarafélög ráði yfir eigin 
hljómsveit til að leika fyrir dansi 
og við önnur tækifæri.
Að lokinni samverunni bauðst 
gestum að kaupa viðburðadagatal 
félagsins fyrir árið 2019. 
Dagatalið er myndskreytt með 
gömlum myndum frá Hornafirði.  
Enn eru til nokkur eintök ef fólk 
hefur áhuga á dagatali. 
Félag eldri Hornfirðinga 
þakkar öllu því fólki sem þarna 

lagði hönd á plóg og óskar 
félagsmönnum öllum og öðrum 
velunnurum gleðilegra jóla og 
farsæls komandi árs með von 
um áframhaldandi öflugt starf í 
komandi framtíð.

Stjórnin

Óskum ykkur öllum gleðilegra 
jóla og gæfuríks komandi árs.

  Þökkum hlýhug á árinu

Björn Jón Ævarsson 
og fjölskylda

Jólasamvera Félags eldri Hornfirðinga 2018

Sendum ættingjum, vinum og gangnagörpunum 
sem aðstoðuðu okkur þetta árið hugheilar jóla 

og áramóta kveðjur megi  árið 2019 verða ykkur 
gæfuríkt. 

Bjarni og Ásthildur 
Fornustekkum
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Á Höfn er maður nokkur,- maður sem vert er að kynna fyrir lesendum Eystrahorns. Það finnst mér allavega, og hvað gerir forvitin kona þá í 
stöðunni? Nú, hún bankar á dyr og lætur bjóða sér í kaffispjall. Maðurinn er hæglátur, kurteis, afar brosmildur og stutt er í glettnina. Með þetta 
í farteskinu vissi ég að það væri óhætt að knýja dyra og vita hvernig kaffimálin stæðu. Dag einn lét ég til skarar skríða, og frómt frá sagt alls 
ekki til að sníkja kaffi: Ég ætlaði að kynnast þessum heiðursmanni betur og fá að deila kaffispjallinu með lesendum.

Ragnar Arason fæddist á Borg á Mýrum  
2. júní 1928 og er því farinn að kíkja á tíunda 
áratuginn. Hann er einn af 11 systkinum. 
Elstur var Vigfús, hálfbróðir þeirra, þá Gísli, 
Fjóla, Guðjón, Lilja, Ástvaldur, Steinunn, 
Ragnar, Jón, og yngst Hólmfríður, og eru 4 
enn á lífi. Mér lék hugur á að skyggnast til 
æskuára Ragnars, held að við nútímafólkið 
höfum gott af því að heyra hvernig var að 
alast upp á þeim tíma. „Ég ólst upp í stórum 
systkinahópi, og þegar hvert og eitt okkar 
hafði getu til hjálpuðum við til við búskapinn. 
Þar fyrir utan áttum við okkur bú sem mikil 
rækt var lögð í.
Smíðuðum sjálf gripahúsin og áttum 
þónokkurn bústofn, leggi, kjálka og allt 
sem gat talist til góðra búhátta“ Þarna var 
farið að glitta í bros og glampa í augu, því 
greinilega var ýmislegt brallað sem kveikti 
góðar minningar. Það var þó ekki alltaf sól og 
sumar því bújörðin var eins og margar aðrar á 
Mýrunum umflotin vatni/ám, og því oft erfitt 
að fara um. Borg og býlið Bakki voru oft 
innlyksa vegna Hólmsár og Heinbergsvatna. 
Sérstaklega var oft erfitt yfir sumarið, en á 
vetrum þegar allt var ísi lagt var auðveldara 
að fara af bæ. Öll aðföng fóru fram sjóleiðina, 
en aðal samgöngurnar voru með bátum 
yfir fjörðinn, og hestar voru mikið notaðir. 
Menn og hestar voru því vanir gösli í vatni, 
og yfirleitt slapp allt vel. „ Eitt sinn vorum 
við að heyja í lok sumars á svokölluðum 
Borgarteigum. Ég hef verið 13 eða 14 ára. 
Skammt frá var Fúsi bróðir að heyja ásamt 
Höllu Sæmundsdóttur konu sinni. Með þeim 
var Gógó dóttir þeirra. Pabbi sendi mig til 
að hjálpa þeim sem ég og gerði. Fúsi sagði 
okkur Höllu að fara heim á undan, hann 
kæmi með heyfenginn síðar. Ég var á nokkuð 
liprum hesti og reið á undan Höllu sem var 
með barnið fyrir framan sig. Borgarkíllinn 

var stundum varasamur, en ég þekkti vaðið 
og fór það. Fyrir aftan mig heyri ég þá ópin í 
Höllu og sá hvar hún var laus og Gógó komin 
hálfpartinn á kaf. Klárinn lenti í hyl sem hafði 
myndast í vaðinu og hesturinn ekki syndur, 
en það var ég! Nýbúinn að læra að synda og 
gat því komið til hjálpar, en tæpt var þetta í 
minningunni“ Ég sé á Ragnari að þetta hefur 
ekki litið vel út. „Það var búið að brýna fyrir 
öllum að fara varlega í Borgarkílinn, annars 
gæti farið illa. Gógó var ekkert undanskilin 
þótt barnung væri: passa sig á Borgarkílnum. 
Þegar allir voru komnir á þurrt kvað sú stutta 
upp úr með að: Ekki dó ég nú samt í kílnum! 
Ég hafði semsagt nýlega lært að synda og 
kom það sér vel þarna, og sundkennslan 
skilaði sér. Einhverju sinni var pabbi þarna 
á ferð, að vanda á góðum vatnahesti en lenti 
fram af bakka. Gjörðin á hnakknum slitnaði 
en klár og knapi gátu svamlað í land.

Við Jón bróðir lærðum að synda í Baulutjörn 
sem var skammt frá Borg, en syntum og 
lékum okkur oft í Borgarkílnum, þar til 
Jón fékk lungnabólgu, enda jökulvatn og 
ískalt.  Eftir það lagði mamma blátt bann við 
sundiðkun í Borgarkílnum!“
Ég spurði ekki hvort þeir bræður hefðu 
gegnt banninu, hef einhvernveginn þá trú 
að þeir hafi nú ekki alveg hætt buslinu. Það 
er greinilegt að Ragnar og Jón hafa verið 
afar samhentir bræður. „Það sem okkur 
þótti skemmtilegt var að ná í jaka þegar ísa 
leysti á vötnunum og sigla þeim“. Ekki þótti 
þetta hættulaust og komst upp um kauða, en 
aftur kom glettnisblik í augun á Ragnari , svo 
minningin hefur verið skemmtileg.
Ekki þættu þetta góðar tvíbökur í dag, þar 
sem nánast allt er hættulegt. Skólaganga 
þeirra systkina var eins og tíðarandinn var á 

árum áður. Fyrst farskóli, ýmist á Borg eða 
á Bakka. Bæði heimili voru barnmörg, en á 
Bakka áttu heima systkinin Helgi, Einar, Ari, 
Guðrún og Inga Hálfdánarbörn. Var mikil 
gleði þegar barnahópnum sló saman, en 
yfir vetrartímann var farið á skautum á milli 
bæja. Seinna var svo kennsla í Fundarhúsinu, 
sem heitir Holt í dag. Þar var kennt í tveimur 
bekkjardeildum, yngri og eldri deild, einn 
mánuð í senn fyrir hvora deild. Þrátt fyrir 
að leiðin á milli þessara bæja sé ekki löng í 
dag var annað uppi fyrr á tímum og börnum 
komið fyrir á nálægum bæjum þann tíma sem 
skólinn stóð yfir. „ Ég var til að byrja með hjá 
Hróðmari sem var barnakennari og leið vel, 
en það var samt eitthvert óyndi í mér svona 
fyrsta kastið, var sennilega með heimþrá“.

Þegar Ragnar var 10 ára herjuðu á hann 
veikindi, hann var sí og æ að fá sýkingu sem 
illa reyndist að lækna. Graftarkýli myndaðist, 
drengurinn svæfður og læknir stakk á. 
Þetta voru hinar mestu kvalir, og svæfingin 
lagðist illa í hann. Að lokum var tekið á 
það ráð að senda drenginn með flugvél til 
Reykjavíkur. Fór Ragnar um borð í sjóflugvél 
sem lá við Hvammsbryggjuna, og nú skyldi 
meinið lagað. Í þessari ferð var ófrísk kona í 
sjúkrakörfu og annar farþegi til. Heyrt hef ég 
sagt að barn ófrísku konunnar sneri öfugt og 
þurfti hún því að komast undir læknishendur. 
Þetta var um mánaðarmótin nóv.-des. og 
Ragnar þá 14-15 ára. Flugvélin keyrði út undir 
Óslandið, sneri við og ætlaði að taka flugið til 
norð- vesturs. Veður var gott, sól en nokkuð 
kalt. Ekki vill betur til en flotholtin á vélinni 
rekast á sandeyri, sem var undir vatni því það 
var komið útfall. Í einu vetfangi hvolfist vélin 
svo allt stóð á haus, fólk hékk í ólunum og 
útlitið ekki bjart. Engan sakaði þó, og talið er 
að ófædda barnið hefði snúið sér og fæddist 
hraustlegur strákur í fyllingu tímans. Eitthvað 
voru menn ringlaðir og höfðu á orði að þetta 
væri nú eitthvað skrítið ferðalag. Menn voru 
fljótir að koma á bátum til bjargar, en Ragnar 
hinsvegar gleymdist einhvernveginn. Menn 
hrópuðu nokkuð hastir á hann um að rétta 
nú fram hjálparhönd.  Ragnar var orðinn 
verulega veikur, kaldur og blautur en komst 
ekki í land fyrr en vélinni var bjargað. Hann 
var í jakkafötum!
Fáeinum dögum seinna fór hann aftur í flugvél, 
en nú með stærri vél frá Melatanga. Ekki 
reyndist unnt að lækna hann almennilega af 
ígerðinni í þetta skipti, og var þetta viðloðandi 
þar til drengurinn var að verða sextugur. Kom 
þá í ljós að um svokallaðan tvíburabróður var 
að ræða, ein aðgerð og bingó......

Ragnar og Ástvaldur bróðir hans byggðu 
sér hús við Norðurbrautina árið 1972 og 
fluttu þangað ásamt Sigríði móður þeirra. 

Ragnar Arason frá Borg í Mýrum
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Sigríður flutti svo á Skjólgarð þegar sá tími 
var kominn. Ragnar keypti hlut Ástvalds 
í húsinu og árið 1981 giftist hann Helgu 
Magnúsdóttur, sem látin er fyrir nokkrum 
árum. Saman ferðuðust þau víða og nutu 
lífisins, fóru niður alla Evrópu og sleiktu 
líka sólina á suðrænum slóðum. Helga átti 3 
börn, Magnhildi, Guðbjörgu og fóstursoninn 
Magnús. Barnabörnin eru 9, og hefur Ragnar 
verið þeim öllum góður afi og mikil fyrirmynd. 
Þegar Ragnar flutti á Höfn fór hann að vinna 
sem vélamaður í frystihúsinu, og vann við 
það alla sína starfstíð. Í dag unir hann  sér 
vel í bílskúrnum, er hagur á tré og liggja eftir 
hann margir fallegir hlutir. Ragnari hefur 
verið sýndur mikill heiður bæði hér heima 
og á landsvísu. Hlaut Menningarverðlaun 
Hornafjarðar, og 2010 var hann valinn besti 
handverksmaður ársins á handverkssýningu 
í Hrafnagili í Eyjafirði.

Ragnar, ásamt öllum systkinunum frá Borg 
voru með eindæmum söngelsk. Þær hafa 
sagt það systur hans að fjögurra radda 
sálmasöngur hafi hljómað vel á bæjarhólnum. 
Ég get fullyrt að lög og ljóð hafa ekki þvælst 
fyrir Borgarsystkinunum Ragnar söng með 
kirkjukórnum á Mýrum, var stofnfélagi 
karlakórsins Jökuls, söng í fjöldamörg ár 

með kirkjukór Hafnar og syngur enn með 
Gleðigjöfum. Hann er eldhress, klifrar í stiga 
með jólaljósin og fer í göngutúra á hverjum 
degi.

Það er ekki hægt að sleppa Ragnari án þess 
að spyrja um jólahald á æskuheimilinu. 
„Jólin voru hátíðleg, þótt ekkert væri 
jólatréð heima, en jólatré var galdrað fram á 
jólatréskemmtunum. Við systkinin fengum 
öll 10-12 jólakerti á aðfangadagskvöld, það 
var ekki mikið um jólagjafir. Öll fengum 
við ullarnærföt, sokka og heimagerða 
sauðskinnsskó. Þeir voru fallegir, með hvíta 
bryddingu. Skinnið var sett í svokallaðan 
alún vökva, bölvað eitur, fallegt þegar það var 
komið á skóna.
Þeir voru grænir, litaðir með blásteini. Allt 
var þetta heimagert. Matur var hangikjöt, 
og alltaf bestu bitarnir auðvitað, svo var 
niðursoðið lambakjöt. Það var mikið bakað 
og alltaf nóg af kaffibrauði. Pabbi las alltaf 
húslestur á aðfangadagskvöld og við sungum 
jólasálma. Húslesturinn var alltaf úr bók 
Haraldar Níelssonar, Árin og eilífðin.
Jólapredikunin í þeirri bók heitir Það er 
yfir þér vakað. Virkilega fallegur texti. Svo 
kemur það skrítna og skemmtilega: við 
krakkarnir hengdum sokkinn okkar upp 

á aðfangadagskvöld, því Santa Claus setti 
góðgæti í hann sem við bruddum svo á 
jóladeginum“ Ég hváði, og varð hugsað til 
dóttursonanna í Ameríku sem setja sinn sokk 
upp á jólum. „ Við Lilja systir höfum verið 
að spjalla um þetta, og ég hef þá kenningu 
að pabbi, sem lærði verslunarrekstur á 
sínum tíma og talaði dálítið í ensku hafi séð 
þetta í amerískum blöðum sem hann las. Á 
gamlárskvöld var líka lesinn húslestur úr 
sömu bók og sungið. Haraldur Níelsson var 
mikill spíritisti, en það voru foreldrar mínir 
ekki. Bókin var bara svo góð. Aðspurður um 
brennur og því um líkt á gamlárskvöldi kom 
svar fljótt.“ Nei, mér var illa við svoleiðis, var 
myrkfælinn og hræddur við álfa. Siggi bróðir 
átti haglabyssu sem hann skaut af tveimur 
púðurskotum út í loftið gerði mig skelfingu 
lostinn. Ég kúrði mig á milli mömmu og 
pabba því þar var öryggið“.

Ég þakka Ragnari kærlega fyrir spjallið og 
ómælt kaffi og konfekt. Það var gott að koma 
til hans, heimilið ber vitni um mikla natni og 
hefur góða sál. Það er mikill fengur að þekkja 
Ragnar Arason.

Guðlaug Hestnes

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Gleðilega hátíð
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Sendum  Austur Skaftfellingum okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og farsæld á nýju ári. 

Þökkum kærlega fyrir allan stuðning  
á árinu sem er að líða.

Framsóknarfélag Austur-Skaftfellinga 
Bæjarfulltrúar Framsóknar  

og stuðningsmenn þeirra

Gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár. Þökkum 
ánægjulegt samstarf á árinu.

Starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs í Skaftafelli, 
á Breiðamerkursandi og í Gömlubúð

Sendum vinum og ættingjum innilegar 
jólakveðjur með kæru þakklæti fyrir alla 

hjálpina á árinu.

Ragnheiður og Sigjón Atli.

Óskum öllum Austur-Skaftfellingum 
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.

Þökkum góðar viðtökur  
á árinu sem er að líða

Leikfélag Hornafjarðar

Sendum Skaftfellingum, frændfólki og vinum 
hugheilar jóla- og nýárskveðjur 
og þökkum fyrir liðin ár.

Albert og Ásta

Bestu jóla- og nýjársóskir til frændfólks  
og vina.  Þökkum allar góðar liðnar 
stundir.

Hátíðarkveðjur  
Dísa og Gísli Ártúni

Gleðileg jól allir og farsælt komandi 
ár, með þökk fyrir viðskiptin.

Katrín Birna – BjarmaBerg

3.Framboðið færir Austur-Skaftfellingum 
bestu óskir um gleðileg jól, frið og farsæld 

á komandi ári. Með þökk fyrir samstarfið á 
árinu sem er að líða.

Jólakveðjur 
3.FramboðiðÓskum öllum Austur-Skaftfellingum 

gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Hugheilar jóla og nýárskveðjur, þökkum 
viðskiptin, óskum velfarnaðar á nýju ári

Martölvan ehf
Stefán og Sigga

Kæru Hornfirðingar, nemendur okkar og 
vinir við sendum ykkur okkar allra bestu óskir 

um gleðileg jól

Jóhann Morávek og  
Kristín G Gestsdóttir

Óska vinum og ættingjum gleðilegra jóla og farsæls 
nýárs með þökk fyrir árið sem er að líða.  Sérstakar 
kveðjur og þakkir fá vinir mínir sem aðstoðuðu og 

hjálpuðu mér við smalamennsku í haust.

Unnsteinn í Hvammi
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Hugheilar jóla- og nýársóskir færum við 
frændfólki og vinum og þökkum 
við góðar stundir gegnum árin

Biddý og Siddi

Kæru vinir og vandamenn um land allt, 
gleðileg jól og gæfuríkt ár. 

Nanna Lára og Jón Ingi 
Sjávarborg

Kæru vinir innilegar óskir um 
gleðileg jól og farsæld á komandi ári 
þökkum af alhug hlýju á liðnu ári. 

Kær kveðja Kristín Gísladóttir, Regína, 
Steingerður og Pálmar.

Sendi viðskiptavinum mínum bestu jóla 
og nýárskveðjur með þakklæti fyrir  

viðskiptin á árinu

Bílaverkstæði Gunnars Pálma ehf

Pakkhúsið óskar 
Hornfirðingum öllum 

gleðilegrar hátíðar

Sendi vinum og vandamönnum innilegar 
jólakveðjur með þökk fyrir liðin ár.

Lilja Aradóttir.

Jólagleði í útibúi
Landsbankans á Höfn
kl. 13.00-15.00
föstudaginn 21. desember

Tónlistaratriði frá nemendum úr
Tónlistarskólanum Hornafirði.

Jólaglögg, piparkökur og mandarínur.

Sendi ættingjum og vinum óskir um gleðileg 
jól og farsælt komandi ár. 

Þakka sérstaklega fyrir allan 
stuðninginn á síðasta ári

Ari Hannesson Hólabrekku.

Nýtt  skart frá Sign,Asa og Hendrikku Waage.
Hjá okkur fáið þið fallega og nytsamlega 
gjafavöru.
Sjón er sögu ríkari. 
Verið velkomin

Opnunartími í desember
Virka daga frá kl. 13:00-18:00
Laugardaginn 22.des. kl. 13:00-17:00
Þorlásksmessa til kl. 22:00
Aðfangadagur kl. 10:00-12:00
LOKAÐ fimmtudaginn 27. des.

Símar:  478-2535 / 898-3664 
Opið: virka daga kl. 13:00 - 18:00  
 Laugardaga kl. 13:00 - 15:00

Húsgagnaval
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Hornafjörður hefir þann prís, 
hér um sveitir allar, 
að mörgum er þar matbjörg vís 
þá miðjum vetri hallar. 

Þessi vísa var eitt af því sem 
fræðaþulurinn Hjalti Jónsson, 
hreppstjóri og bóndi í Hólum 
í Hornafirði, kenndi mér, er 
ég sat dagstund eina nú fyrir 
skömmu og rabbaði við hann. 
Hann sagði mér margt fróðlegt og 
skemmtilegt, rakti ætt mína sex 
liði aftur í beinan karllegg, fræddi 
mig um hvalreka og lúruveiðar á 
Hornafirði, sagði mér verzlunarsögu 
Hornfirðinga og miðlaði mér 
mörgum fróðleikskornum öðrum úr 
fræðasjóði sínum.

Það var komið fast að hádegi, er við 
renndum í hlaðið á óðalssetrinu að 
Hólum í Hornafirði. Egill Jónsson, 
héraðsráðunautur, tengdasonur, 
Hjalta, flutti okkur Þorkel Bjarnason, 
erindreka Landssambands 
hestamannafélaga, milli bæja. Þorkell 
hugðist skoða hrossin á staðnum, 
reyna gæðingana og fá raktar ættir 
meranna. Ég hugðist hins vegar taka 
Hjalta bónda tali og fræðast af honum 
um ætt mína, sem Egill taldi líklegt 
að hann mundi vita nokkur deili á. 
Hjalti er einn þeirra, er hlýtur að 
verða hverjum manni minnisstæður 
er sér hann. Hann er sléttur yfirlitum, 
þótt orðinn sé hartnær 77 ára gamall. 
Gráhærður er hann með mikið, 
ræktarlegt, grásprengt yfirskegg. 
Hann er hýreygur og kíminleitur, 
rómmikill og skýrmæltur en talar 
hægt og það er hlýlegur blær á 
þessari kraftmiklu rödd. Hjalti er hár 
maður og þéttvaxinn, höndin er stór 
og holdmíkil, sem heilsar hlýju taki. 

Þegar við erum setztir inn í 
skrifstofu hans, sem jafnframt er 
veðurathugunarstöðin í Hólum, segi 
ég honum nokkur deili á mér, sem ég 
veit þó ekki mikil. Frásögn mín var 
eitthvað á þessa leið: 
Þegar ég var 16 ára gamall var 
ég kaupamaður á Stóra-Hofi á 
Rangárvöllum. Þar var þá í vist kona 
austan af Jökuldal. Hún sagði mér 
svo frá, að ætt minni fylgdi draugur, 
er Oddrún væri nefnd. Hefði skyggnt 
fólk á Austurlandi orðið hennar vart 
og væri henni lýst sem ungri konu 
í öllu brúðarskarti og hljóð fylgdi 
henni eins og hringlaði í sýldum 
hesti. Var það glamrið í silfurskartinu. 
Stúlka þessi hefði átt að fyrirfara sér 
vegna heitrofs prests nokkurs suður 
í Hornafirði. Meira vissi stúlkan 
af Jökuldal ekki. Nokkrum árum 
síðar eignaðist ég „Skaftfellskar 
þjóðsögur og sagnir" eftir Guðmund 
Jónsson á Hoffelli, bróður Hjalta. Þar 
las ég frásögn af presti nokkrum, 
Magnúsi Ólafssyni í Bjarnanesi, og 
þar með að stúlka hefði fyrirfarið 
sér vegna þess að hann hefði rofið 
við hana hjúskaparheit og átti hún 
að hafa orðið skæð niðjum hans, 

orsakað slysfarir þeirra og vofveifleg 
dauðsföll. Frekari skýringu þurfti 
Hjalti ekki. Hann þuldi upp úr sér í 
skyndi ættmenn mína til Magnúsar í 
Bjarnanesi og í ljós kom að ég var 5. 
ættliður í beinan karlegg frá honum 
kominn. Draugurinn Oddrún mun 
hafa átt að fylgja niðjum Magnúsar í 
7. lið. Hjalti huggaði mig hinsvegar 
með því, að komnir myndu 7 ættliðir 
frá Magnúsi og myndi áhrifa hennar 
því hætt að gæta. 

En nú var klukkan að verða 12 á 
hádegi og bað Hjalti mig að doka 
við stundarkorn meðan hann tæki 
veðrið. Síðan kvaðst hann mundu 
leita í syrpu einni er hann átti og 
sýna mér ættartölu mína. — Tvær 
dótturdætur Hjalta voru nú komnar 
inn til hans til þess að hjálpa honum 
að taka veðrið. Þær höfðu komið 
með okkur í bílnum með Agli föður 
sínum. Litlu hnáturnar hafa ýmislegt 
að athuga við veður tökuna, þær vilja 
hreint ekki fallast á það að senda 
sömu tölur og afi, önnur þeirra 
prílar því upp á borð og kíkir á loft 
vogina. Þeim finnst sennilega veðrið 
úti ekki svo skemmtilegt að ástæða 
sé að senda fregnir um það suður 
í Reykjavík, úti er rigningarsuddi 
og strekkingsvindur. Þær hugsa 
sér án efa sól og vorblíðu, en afi 
gamli verður að halda sig við 
staðreyndirnar og senda fregnir 
um fallandi loftvog og vaxandi vind. 
Og nú hefst samtalið við Reykjavík. 
Hjalti sendir tölurnar: 0,8,2,8,0,6,2,2, 
8,0,0,2,2,9,7,4,0,9,8,6,5, xx 0,5,7,2,2. 
Litlu stúlkurnar þuldu einhverjar allt 
aðrar tölur, sem þær höfðu baslast við 
að krota hjá sér á blað, líkt og afi gerði 
jafnóðum og hann las af mælunum.
En nú var þessari veðurlýsingu 
lokið og talið snýst um stund enn að 
ættfræði. Hjalti sýnir mér ættartöluna 
og gerir mér jafnvel þann stóra 
greiða, að skrifa hana upp fyrir mig. 
Við beinum síðan talinu að öðru. Mig 
fýsir að fá nokkuð að heyra um sögu 
Hornafjarðar síðari árin og byrjum 
við því að rabba um verzlunarhætti 
þar um slóðir. bvu sveiflur sögu og 
athafna fylgja henni gjarna nokkuð. 
Hjalti sagði mér frá eitthvað á þessa 
leið: 
Framan af 19. öld og raunar fyrr sóttu 
Hornfirðingar verzlun sína norður á 
Djúpavog. Þangað sóttu og Vestur-
Skaftfellingar verzlun. Komu menn 
allt vestan af Síðu með varning sinn 
og seldu á Djúpavogi. Þurftu þeir 
annað hvort að sækja verzlun vestur 
á Eyrarbakka eða austur á Djúpavog 
og mun hvorugur kosturinn hafa 
verið góður. Um 1860 byrjar verzlun í 
Papós. Frá tilkomu þeirrar verzlunar 
sagði mér Eymundur Jónsson, 
smiður og bóndi í Dilksnesi en hann 
er látinn fyrir allmörgum árum. Hef 
ég löngum ætlað að skrá frásögn 
hans og ætlaði raunar að gera það 
áður en hann féll frá, en af því gat 
þó ekki orðið. Er þetta gerðist 
var Eymundur unglingur og í vist 
hjá Stefáni Eiríkssyni, bónda og 

alþingismanni í Árnanesi. Voru þeir 
í kaupstað norður á Djúpavogi og 
með þeim Bergur Jónsson, bóndi 
í Krossalandi í Lóni og Halldór 
Ketilsson bóndi í Volaseli í sömu 
sveit. Höfðu þeir lokið verzluninni og 
voru að búast til heimferðar ásamt 
fleiri bændum. Á þessum árum 
tíðkaðist það, að kaupmenn, sem 
engan ákveðinn verzlunarstað höfðu 
hér á landi, komu með kaupskip 
og lögðust úti á höfnum og var þá 
verzlað um borð í skútum þeirra. Um 
þessar mundir lá á Djúpavogi skútan 
Jóhanna og stýrði henni kaup maður 
Jörgen Johnsen. Þeir Stefán, Bergur 
og Halldór ákváðu nú að bregða sér 
um borð í Jóhönnu og leyfðu þeir 
Eymundi að fljóta með. Lét Stefán 
Eymundi í té nokkurt skotsilfur en 
hann varði því til kaupa á dálítilli þjöl 
og öðru smálegu er hann hugðist 
nota til smíða, því snemma snerist 
hugur Eymundar um smíðar og tæki 
til þeirra. Annars var verzlun þeirra 
félaga ekki mikil um borð í skútunni 
Jóhönnu. Hins vegar varð ferð 
þeírra þangað nokkuð afdrifarík. Í 
samtali þeirra við Johnsen kaupmann 
réðist svo, að hann skyldi taka upp 
akkeri og halda skipi sínu suður í 
Papós. Halldór í Volaseli tók að sér 
Ieiðsögumannsstarf þangað suður 
eftir en hann var kunnur sjósóknari 
suður þar. Bergur skyldi þá þegar 
um kvöldið taka hesta sína og ríða 
sem skjótast suður til Hornafjarðar 
og snúa bændum þeim í Papós, 
sem voru á Ieið úr vestursveitum 
Austur-Skaftafellssýslu, öræfum og 
af Síðu. Vissu þeir félagar að von 
var allmargra þaðan vestan að þessa 
dagana. Þeir Eymundur og Stefán 
urðu hinsvegar eftir og bjuggu sig til 
ferðar með lestirnar að morgni næsta 
dags. Stefán reið síðan á undan en 
Eymundur fylgdist með öðrum 
lestarmönnum frá Djúpavúgi og 
hafði hann fyrir skipan um að segja 
ekkert frá ferðum eða fyrirætlunum 
þeirra félaga. Menn spurðu nokkuð 
um ferðir þeirra Bergs og Halldórs 
en einhver sagði að þeir mundu 
hafa haldið af stað kvöldið áður. 
Höfðu menn þá séð Berg búast til 
ferðar. Eymundur þagði sem fastast 
og dóluðu nú lestirnar suður frá 
Djúpavogi. Er menn komu á móts 
við Papós, sjá þeir að skúta liggur 
þar í ósnum. — Nokkuð hafði það 
undrað menn á leiðinni suðureftir að 
þeir mættu engum lestarmönnum á 
leiðinni vestan úr sveitum, sem þeir 
bjuggust þó við. Nú taldi Eymundur 
sig ekki bundinn þagnarskyldu 
lengur og sagði samferðamönnum 
sínum allt af létta. Höfðu vestan 
bændur orðið fegnir að þurfa ekki 
lengra en í Papós, og þetta varð 
upphaf hartnær 40 ára verzlunar 
þar, sagði Hjalti er hann lauk frásögn 
Eymundar. 
Strax á fyrsta ári byggði Jörgen 
Johnsen kaupmaður verzlunarhús 
í Papós og stundaði þar síðan 
kaupmennsku allt til 1894 eða 
5, er hann seldi verzlunina Ottó 
Tulinius, sem rak hana þar í 2 eða 3 

ár, eða þar til hann 1897 flutti hana 
að Höfn í Hornafirði. Enn standa 
fyrstu byggingarnar, sem Ottó 
Tulinius reisti fyrsta árið í Höfn. 
Er önnur þeirra járnvöruverzlun 
Kaupfélags Austur-Skaftfellinga, 
kölluð gamla búðin, en hin er 
íbúðarhús kaupfélagsstjórans, sem 
hefur þó verið allmikið breytt frá því 
sem það upphaflega var. Á þessum 
árum var þá engin byggð í Höfn. Á 
Leiðarhöfða, sem er yzt í kauptúninu, 
voru naust fyrir sexróna báta, sem 
bændur í nágrenninu notuðu til 
sjósókna en þar voru verbúðir engar. 
Eskfirðingar munu hafa orðið fyrstir 
til að hefja útgerð frá Hornafirði. 
Byggðu þeir verbúðir á Horni og hófu 
róðra skömmu upp úr aldamótum. 
Fólksfjölgun varð ekki mikil í Höfn 
framan af þessari öld, en 1946 er 
kauptúnið komið með yfir 300 íbúa 
og er það þá gert að sérstökum 
hreppi og skilið frá Nesjahreppi. 
Hjalti gerðist hreppstjóri árið 1944 
og er hreppum því skipt undir hans 
stjórn. 

En áður en við skiljum við gamla tíma 
og Eymund bónda í Dilksnesi, segir 
Hjalti mér ofurlítið frá Þjóðhátíð, 
sem haldin var árið 1897 undir 
Almannaskarði til minningar um 
1000 ára byggð í Hornafirði, eða 
komu landnámsmanns Hornfirðinga, 
Hrollaugs Rögnvaldssonar á Mæri. 
Eymundur í Dilksnesi var ekki einasta 
þjóðhagasmiður heldur skáld allgott. 
Orti hann mikið þjóðhátíðarkvæði, 
sem Hjalti kann allt. Lofaði hann 
mér að heyra nokkrar vísur úr því. 
Merkilegt er hve Eymundur hefur 
séð langt inn í framtíðina og talar 
þessi vísa sínu máli:

„Nú má tala land úr landi 
langt um víðan heim. 
Nú má fljúga á fránum gandi 
fram um himingeim. 
Verður jörðin minni og minni, 
megn er sigruð þraut. 
Felst þó mörg í framtíðinni 
frama og heiðursbraut". 

Ekki er líklegt að Eymundur hafi 
miklar spurnir haft af símalögnum 

Í andlegum hvalreka á Hornafirði

Hjalti Jónsson hreppstjóri í Hólum
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þremur árum fyrir aldamót og 
áreiðanlega engar af flugi „á fránum 
gandi, fram um himingeim". Er því 
skyggni hans inn í framtíðina ótrúleg. 
Og hina nýstofnuðu verzlun í Höfn í 
Hornafirði hyllir Eymundur með 
þessari vísu: 

„Höndlan rís á Hornafirði 
hagsæld búin er 
þeim sem létta þrauta byrði 
þakkir færum vér; 
þeim sem brjóta hlekki harða 
hlynnir drottins náð 
þeim skal reisa þjóðin varða 
þeirra blessist ráð".

Talið berst nú að æskudögum Hjalta. 
Hann kveðst aldrei hafa í skóla 
gengið, ekki einu sinni i barnaskóla. 
Kverið kvaðst hann þó hafa kunnað 
vel og geta þulið allt spjaldanna á 
milli. Síðar lærði hann ofurlítið í 
dönsku hjá Þorgrími lækni í Borgum 
og einnig undirstöðu í ensku. Hann 
kveðst hafa haft gagn af enskunni á 
hernámsárunum í sambandi við starf 

sitt sem hreppstjóri. Klögumálin 
gengu þá á víxl eg þurftu bæði 
enskir og íslenzkir að kvarta við 
hreppstjórann. Á bernskuárum 
Hjalta var hvalreki nokkuð árviss við 
Hornafjörð. Stundum rak þangað 2 og 
3 hvali á ári hverju og þóttu auðvitað 
góð hlunnindi. Bendir þar til vísan 
hér í upphafi þessarar greinar. Síðasti 
hvalreki í Hornafjörð minnir Hjalta 
að hafi verið árið 1920 en þá rak þar 
búrhval. Síðasta reyðarhvalinn, sem 
í Hornafjörð rak, bar upp í sandinn 
árið 1902. Eitt af snilldarbrögðum 
Eymundar í Dilksnesi var að gera út 
af við hvalina, þegar þeir strönduðu á 
sandeyrum í firðinum.
Hann smíðaði sér sveðju mikla á 
löngu skapti, lét síðan róa sér sem 
næst hvalnum og stakk hann undir 
bægslið, í hjartað. Þessi aðför að 
hvalnum var oft hættuleg og ekki 
öllum hent. En Eymundur leysti 
þetta verk af hendi með snilld, eins 
og annað sem hann tók sér fyrir. Fyrr 
á árum var lúran mikil hlunnindi fyrir 
Hornfirðinga. Þeir nefndu sandkola 
skráplúru en rauðsprettu lúru. Á 
sumrum var dregið fyrir smálúru og 

voru þá bátar fylltir. Lúran var steikt 
og var það kallað að hleypa hana. Var 
það gert yfir glóð í hlóðum en síðan 
var hún nudduð og elt milli handanna 
og að því loknu var henni dýft í vatn 
og ýmist var hún etin volg eða köld. 

Sögur eru til um það, að ekki voru 
fyrirmenn í héraði á eitt sáttir um 
eignarrétt á hvölunum, sem rak inn 
í Hornafjörð. Hinar ýmsu jarðir, sem 
að firðinum lágu, áttu rekann fyrir 
landi sínu. — Kirkjujarðir nutu svo 
hlunninda og áttu sumar rekaréttindi. 
Munnmælasaga er um viðureign sr. 
Magnúsar Ólafssonar í Bjarnanesi 
og Jóns sýslum. Helgasonar á 
Hoffelli, en hann var ættaður frá 
Svertingsstöðum í Eyjafirði. Hval 
hafði rekið í Hornafjörð og hafði 
Magnús í Bjarnanesi brugðið við 
hart, safnað liði og hóf að skera 
hvalinn. Taldi hann sig ráðamann 
yfir rekanum. Jón sýslumaður 
kom þar að ríðandi og bað menn 
hætta skurðinum, því hann hefði 
umráðarétt yfir hvalnum. Skeytti 
Magnús því engu. Gengur þá Jón upp 
á hvalinn til Magnúsar og segir, að 
ef hann ekki hlýði, þá skuli hendur 
skipta. Takast þeir á og glíma, prestur 
og sýslumaður og hrasar Magnús við 
á hnéð. Reiðist hann, því hann var 
bráðlyndur snar í snúningum, rís 
upp og þrífur óþyrmilega til Jóns og 
fleygir honum niður en segir um leið:
 — Bara sko til! (það var máltæki 
hans) Hvor á hvalinn? 
Hin venjulega regla var sú, er hval 
rak í Hornafjörð, að tekinn var til 
hvalskurðar einn maður af hverjum 
bæ og fékk hann fyrir skurðinn % 
af því sem hann skar í svokallaðan 
skurðarhlut. Á mannmörgum 
heimilum var svo keypt talsvert 
til viðbótar og rann greiðslan til 
landeiganda. Hvalurinn var ódýr og 
komu menn oft úr öðrum sveitum til 

þess að kaupa sér matbjörg. Rengið 
var saltað en spikið brætt og notað í 
bræðing og til ljósa. 

 Ósjaldan kom fyrir að fiskur hljóp í 
torfum inn í Hornafjörð. En væri þá 
norðan rosi á, gruggaði fjörðinn og 
mun sandur hafa setzt í tálkn fisksins 
og kæft hann. Hann flaut síðan 
upp dauður og var þá tíndur upp í 
þúsundatali, kræktur upp og étinn 
hertur. Frásögn er um það að bóndi 
einn í Dilksnesi hafi með kellu sinni 
og sonum týnt 1000 fiska í fjörunni 
framundan bænum á útfallinu. 
Garðávaxtarækt byrjaði snemma í 
Hornafirði. Talið er að Jón nokkur 
Jakobsson, er bjó í Holtum, hafi 
byrjað að rækta kartöflurnar. Var 
það um 1860. Jón þessi fluttist vestan 
úr Vík í Mýrdal og telur Hjalti að 
vel geti verið að þaðan hafi hann 
flutt með sér þessa ræktunaraðferð. 
Garðávaxtaræktin breiddist fljótt 
út um sveitir og nú er Hornafjörður 
sem kunnugt er ein stærsta 
kartöfluræktarsveit landsins. Aldrei 
hefur framleiðslan verið eins mikil og 
síðasta ár. Margir bændur hafa 1—2 
hektara undir kartöflur og sumir 
janvel meira. Það líður óðum á daginn 
og við Hjalti höfum raunar alveg 
gleymt tímanum en ætlunin var í dag 
að halda með flugvél til Reykjavíkur 
svo mér er ekki til setu boðið, þegar 
þeir Egill og Þorkell koma með 
írafári miklu og segja að flugvélin 
sé á förum og við verðum að flýta 
okkur. Ég kveð þennan aldurhnigna 
fræðiþul með kæru þakklæti fyrir 
ógleymanlega dagstund.

-vig
Þessi grein birtist í Morgunblaðinu  
miðvikudaginn 10. maí 1961

"Gamla búðin", elzta húsið í Höfn í Hornafirði
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Sendum íbúum á 
Suðausturlandi bestu 
jóla og nýárskveðjur.

Björgunarfélag Hornafjarðar vill óska 
Hornfirðingum gleðilegra jóla og farsældar 

á komandi ári
Þökkum veittan stuðning á árinu  

sem er að líða.

Vonumst til að sjá sem flesta í 
flugeldasölunni fyrir áramótin,  

sem verður opin frá
28. des kl. 14-22
29. des kl. 12-22
30. des kl. 10-22
31. des kl. 10-14

og einnig fyrir þrettándann
6. jan kl. 14-19

Óskum samstarfsfólki, fjölskyldu og vinum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Þökkum það liðna.

Jólakveðjur

Gréta og Ingvaldur.

Óskum ættingjum og vinum  
gleðilegra jóla og farsældar  

á nýju ár.
Guðrún og Tjörvi

Bestu óskir um gleðileg jól og 
farsæld á komandi ári. Þökkum 
viðskiptin á árinu sem er að líða. 

Funi ehf.

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári. Með þökkum fyrir 

ánægjuleg viðskipti á árinu.

Sendum  okkar bestu óskir um gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári.

Þökk fyrir viðskiptin og samstarfið á árinu 
sem er að líða

Hjálmar og Einar sjúkraþjálfarar.
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GAMLÁRSHLAUP
FJÖLSKYLDUNNAR

Hlaupið hefst kl. 12 hjá Sundlauginni og í boði er 3km og 10km hlaup.

Búningakeppni, hvetjum alla til að mæta í búningum og hafa gaman 
saman á síðasta degi ársins.

Veitt verða verðlaun fyrir fyrstu sætin og besta búninginn.

Skráning fer fram á abk@simnet.is 
Þátttökugjald1500 kr en aldrei meira en 3000 kr á fjölskyldu. 

Súpa og brauð í boði Kaffihornsins eftir hlaupið

Hlökkum til að sjá ykkur! Frjálsíþróttadeild Sindra

Jólaball í Mánagarði 27. desember kl. 16:00 
Frítt inn og allir velkomnir.

Árlega þriggja kvölda félagsvistin okkar er  
kl. 20:00 dagana 28. des, 3. jan og 10. jan.

Aðgangseyrir 1500kr. 
Með jólakveðju, 

Kvenfélagið Vaka

Kvenfélagið Vaka auglýsir

Sendum okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og farsælt komandi ár. 
Þökkum liðnar stundir á árinu sem 
er að líða. Megi jólahátíðin vera 
ykkur friðsæl og full af gleði. 

Með kærleikskveðju 
María Rut, Eyþór Grétar, Elías Bjarmi og 

Patrik Nói

Styrgerður Hanna Jóhannsdóttir, stjórnarformaður bygg ing a-
verktakans Mika els ehf. af henti Guðrúnu Ingólfsdóttur, fjármálastjóra 
hjá Skinney - Þinganesi hf. sex fullbúnar íbúðir að Bugðuleiru 1 þann 
14. desember sl.  Verkefninu var hrundið af stað til að vinna á þeim 
íbúðaskorti sem hefur verið til staðar á Höfn um nokkurt skeið.  
Samhliða uppbyggingu á íbúðum fyrir Skinney – Þinganes byggði 
Mikael ehf einnig hús fyrir Íbúðafélag Hornafjarðar sem einnig hefur 
verið afhent.
Skinney – Þinganes hefur endurselt allar sex íbúðirnar og hafa nýir 
eigendur fengið íbúðirnar afhentar. 
Fyrr á árinu lauk Skinney – Þinganes við byggingu raðhúss með sex 
stúdíóíbúðum sem leigðar eru út.  Alls hefur fyrirtækið þá byggt upp 
12 nýjar íbúðir á árinu.
Um leið og Skinney – Þinganes hf. óskar nýjum eigendum til hamingju 
með nýjar glæsilegar íbúðir þakkar fyrirtækið Mikael ehf. fyrir gott og 
ánægjulegt samstarf að uppbyggingu íbúðanna.

Skinney – Þinganes  
afhendir íbúðir
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Sendum Austur-Skaftfellingum  
og öðrum landsmönnum  

hugheilar jóla- og nýárskveðjur 
með þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Jóhann og Óla Húsgagnaval
Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 470-8000 / www.hornafjordur.is

Atvinnumálanefnd Hornafjarðar auglýsir eftir umsóknum í atvinnu- og
rannsóknarsjóð Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Sjóðurinn veitir styrki til verkefna sem efla byggð eða atvinnu í
sveitarfélaginu án þess að skekkja samkeppnisstöðu starfandi fyrirtækja á
svæðinu. Sjóðnum er ætlað að veita styrki til atvinnuþróunar, nýsköpunar
og rannsókna.

Þeir sem hafa lögheimili í sveitarfélaginu og hafa þar fasta búsetu geta
sótt um styrki til sjóðsins. Atvinnumálanefnd Hornafjarðar hefur umsjón
með sjóðnum.

Nánari upplýsingar eru veittar í ráðhúsi, Hafnarbraut 27 Höfn eða á 
heimasíðu sveitarfélagsins, www.hornafjordur.is undir stjórnsýsla/reglur 
og samþykktir.

Umsóknir eru aðgengilegar á íbúagátt sveitarfélagsins 
http://ibuagatt.hornafjordur.is, þar er hægt að fylla út eyðublöð og hlaða 
inn viðhengjum með umsókn.

Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2019.

Eyrún Helga Ævarsdóttir
Forstöðumaður Menningarmistöðvar Hornafjarðar

Umsóknir um styrki 
Atvinnu- og rannsóknarsjóðs 2019

Nýjasta flugvél  flugfélagsins Ernis, TF-ORI, lenti á 
Hornafjarðarflugvelli í fyrsta skiptið þann 12. desember. Vélin 
er af gerðinni Dornier 328-100 og er árgerð 1998. Hún tekur 32 
farþega en aðrar vélar flugfélagsins eru af gerðinni Jet-stream 
og taka 19 farþega, einnig er vélin mun hraðskreiðari en þær 

eldri. Nýja vélin mun verða notuð á öllum áfangastöðum 
félagsins, þar á meðal Hornafirði og er þetta góð samgöngubót 
fyrir íbúa sveitarfélagsins. Glæsileg vél og ákveðin tímamót. 
Eystrahorn óskar flugfélaginu Erni til hamingju með nýju 
vélina.

Sendum vinum og ættingjum bestu jóla og 
nýárskveðjur.

Með þökk fyrir liðið.

Ása og Birgir

Sendum Austur - Skaftellingum og 
nærsveitungum  hugheilar jóla og 

nýárskveðjur með þökk fyrir góðar viðtökur 
á árinu sem eru að líða

Fiskbúð Gunnhildar 
Unnsteinn og Bryndís

32 sæta skrúfuþota bætist í flota flugfélagsins Ernis

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri tók á móti vélinni ásamt fulltrúum bæjarstjórnar

Manstu eftir taupokanum?

SKAPANDI MARGMIÐLUNARSTOFA
Þrívíddargrafík,

umbrot og auglýsingagerð.
Hafðu samband, tjorvi@upplausn.is eða í 

síma 848-3933.
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Opnunartími á Bókasafninu  

Jól 2018 
 

 21. des   9-17 

 22. - 26. des Lokað  

 27. des   9-16 

 28. des   9-16 

 29. des - 1. jan  Lokað 

 2. jan   10-17 

 

Að lokum óskar Starfsfólk Menningarmiðstöðvar 
Hornafjarðar  Austur-Skaftfellingum öllum og öðrum 
velunnurum  gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári.  

Við viljum þakka fyrir allar góðu stundirnar á árinu 
sem er að líða og vonumst til að þær  verði enn fleiri 
á komandi ári. 

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Opnunartími Sundlaugar Hafnar um jól og áramót

Starfsfólk Sundlaugar Hafnar óskar Hornfirðingum gleðilegrar 
hátíðar, og minnir á breyttan opnunartíma yfir jól og áramót.

23. desember Þorláksmessa 10:00 - 17:00.
24. desember aðfangadagur 06:45 - 11:00.
25. desember jóladagur, Lokað.
26. desember annar í jólum, Lokað.
27. desember 06:45 – 21:00.
28. desember 06:45 – 21:00.
29. desember 10:00 – 17:00.
30. desember 10:00 – 17:00.
31. desember, gamlársdagur 06:45 – 11:00.
01. janúar, nýársdagur Lokað.
02. janúar 06:45 – 21:00.

Hátíðarkveðjur 
starfsfólk sundlaugar.

Firmamót knd. Sindra
Firmamót knattspyrnudeildar Sindra 
fer fram í íþróttahúsinu við Heppuskóla 
laugardaginn 29. desember nk. kl. 12:00
Þátttökugjald er 15.000 krónur á lið og keppt 
verður í bæði karla- og kvennaflokki.

Skráning liða fer fram með því að senda 
tölvupóst á jona@medial.com með 
upplýsingum um nafn liðs og forsvarsmann 
liðsins. 

Skráning þarf að hafa borist fyrir  
26. desember. 
Aðeins er heimilt að tefla fram tveimur 
leikmönnum sem léku að jafnaði með 
meistaraflokki í Íslandsmóti á síðustu leiktíð 
í hverju liði.
Við hvetjum öll fyrirtæki til að senda lið á 
mótið.

Jólakveðjur
Knattspyrnudeild Sindra

verð 2500 kr á manninn
Skata, saltfiskur, kartöflur, hamsatólg, rúg-
brauð, riz a la mande og brauðsúpa með rjóma 

opnunartÍmi yfir jól og áramót
24. , 25., 31. desember og 1. janúar

opið frá kl.15:00-20:00 
annars hefðbundin opnunartími 

frá kl. 11:30-22:00

minnum á jólapeysudjammið 
föstudagskvöldið 21. desember 

*18 ára og eldri 

frá kl 11:30-14:30 

Skötuveisla 
á Þorláksmessu
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Nú eru síðustu æfingar fyrir jólafrí að ljúka hjá yngriflokkunum 
og allir að detta í jólaskap.
Síðastliðið ár var viðburðaríkt sem endranær og nóg að gera 
hjá okkar efnilegu krökkum.
Farið var á hin ýmsu mót í öllum flokkum og allir fengu 
verkefni að glíma við.  Sindrafólkið okkar stóð sig með prýði 
og er gaman að fylgjast með metnaði þessara flottu krakka. 
Góður árangur náðist á ýmsum vígstöðvum.  4. flokkur karla 
stóð uppi sem sigurvegari á Íslandsmóti í 7 manna bolta , 3. 
flokkur kvenna fór í úrslitaleik í bikarkepni KSÍ og 6. og 4. 
flokkur kvenna fóru í úrslitakeppni í Íslandsmóti svo eitthvað 
sé nefnt.
En mesti árangurinn næst ekki inni á vellinum og sést ekki 
í úrslitum leikja, heldur er það árangurinn sem næst hjá 
hverjum og einum þegar iðkendur bæta sig í sinni íþrótt og 
börnin læra að tilheyra hópi sem stendur saman. Þar eru hinir 
sönnu sigurvegarar og við sem fylgjumst með af hliðarlínunni 
getum ekki annað en hrifist með.
Um alllangt skeið höfum við verið í góðu samstarfi við Neista 
á Djúpavogi og hafa þeirra krakkar verið duglegir að koma 
til okkar á æfingar og höfum við verið með sameiginlegt lið 
undir merkjum Sindra eða Sindra/Neista og hefur þetta 
skapað góð tengsl og vinskap milli félaganna. En í sumar 
þurftum við að leita eftir víðara samstarfi vegna iðkendafæðar 
í nokkrum flokkum. Var þetta í fyrsta skipti sem Sindri fer í 
svo víðtækt samstarf og gekk það að mestu leyti vel og gátum 
við veitt okkar iðkendum verkefni við hæfi. Tefldum við fram 
eftirfarandi liðum í Íslandsmóti.
Einherji/Sindri í 4. flokki kvk. ,Höttur/Sindri  í  3. flokki kk og 
Austurland í 3. flokki kvk.  

Þetta er staðan sem blasir við í litlum íþróttafélögum í  dag, að 
leita eftir samstarfi ef halda á úti keppnisliðum í hópíþróttum. 
En það hefur líka jákvæðar hliðar, hægt er að finna verkefni 
við hæfi og svo myndast tengsl og vinskapur milli krakkana og 
getur lagt grunn að frekara samstarfi milli félaga.
Nú förum við inn í jólahátíðina og hvílum lúna fætur en horfum 
björtum augum á komandi ár og góðar stundir á Sindravöllum 
og í okkar glæsilega nýja félagsheimili sem Sindri fékk afhent 
á dögunum. Það hús á vonandi eftir að efla félagsandann og 
vera miðpunktur í starfi félagsins.
Við óskum öllum Hornfirðingum, samstarfsfélögum, 
iðkendum og þjálfurum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. 
Þökkum kærlega fyrir veittan stuðning.

Yngriflokkaráð Sindra
 

Jólakveðja frá yngriflokkum Knattspyrnudeildar Sindra

Bridgefélag Hornafjarðar heldur 
árlegan jóla/áramóta tvímenning 
föstudaginn 28. desember í húsnæði 
Afls starfsgreinafélags, Víkurbraut 4. 
Spilamennska hefst stundvíslega kl. 19:30 
og verða veglegir vinningar í boði eins og 
hefur verið síðustu ár.

Sendum fjölskyldu og vinum 
innlegar jólakveðjur með þökk 

fyrir liðin ár.

Kær jólakveðja 
Björn Ingi, Hrafnhildur og Íris Mist

Sendum okkar bestu óskir um gleðileg jól og 
farsæld á nýju ári. Innilegar þakkir 

fyrir árið sem er að líða.  

Gulla og Brói

Aðstandendur Eystrahorns senda lesendum  
hugheilar jóla- og nýárskveðjur. 

Þökkum samstarf og stuðning á árinu sem er að líða.

Kæru vinir og fjölskylda. 
Sendum ykkur öllum, okkar bestu  

jóla og nýárskveðjur.   
Með þakklæti fyrir það liðna.

Hafdís og Bjössi
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Sendum íbúum, starfsfólki og 
landsmönnum öllum okkar bestu  

óskir um gleðileg jól og  
farsælt komandi ár

F.h bæjarstjórnar
Matthildur Ásmundardóttir

bæjarstjóri

Sveitarfélagið Hornafjörður | Hafnarbraut 27 | s: 470-8000




